



จดหมายข่าว

NEWSLETTER ประจำเดือน กันยายน 2567



ริมปิงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำหน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพียงพอในคุณภาพชีวิต รักชาววัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอายุยืนขวัญนิยม

เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน www.rimping.go.th



โครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลริมปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และได้รับเกียรติจากท่านพระครูวิโรจน์ชยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และนายภูมิพันธ์ ชัยเชื้อ พนักงานสืบสวนและได้สวนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน นายเจตนา สุนะศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) มาเป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการฯ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลริมปิง มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การสื่อสาร การจัดการองค์ความรู้ ในองค์กร ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง



โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง



วันที่ 1 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. กลุ่มประชาชนรักสุขภาพ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง จัดทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้กับกลุ่มประชาชนรักสุขภาพ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง และประชาชนบ้านป่ายางที่สนใจ โดยมี นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ นายประไพ จันต๊ะไพสน ตัวแทนกลุ่มประชาชนรักสุขภาพบ้านป่ายาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ณ ศาลา SML หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง



ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมปิง และได้รับเกียรติจากนางสาวจิราวัฒน์ วรรณวิจิตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ได้มีความรู้ ดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี เลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย มีกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจ ใส่ใจสุขภาพของตนเอง นำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย





ทต.ริมปิง เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช เช็คสภาพเครื่องสูบน้ำ และตรวจสอบการระบายน้ำ ในพื้นที่ตำบลริมปิง



วันที่ 2 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น.
นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลริมปิง ลงพื้นที่ร่วมกับ
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลริมปิง
และประชาชนตำบลริมปิง

เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ
ที่ติดสะสมบริเวณฝายพญาอุตเป็นจำนวนมาก
เพื่อช่วยเปิดทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ
ในแม่น้ำปิง, สำรวจ ตรวจสอบ เช็คสภาพเครื่องสูบน้ำ
บริเวณ ม.9 บ้านสบปะ และตรวจสอบระดับน้ำ
การระบายน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำร่องกาศ เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน
และพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลริมปิง
และตำบลประตู่ป่า



ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่หมู่ 1 บ้านป่าแก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ กรณีแม่น้ำปิงล้นตลิ่ง



วันที่ 2 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลลริมปิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายมิตร สิงห์โตวงษา กำนันตำบลลริมปิง นายบุญมี สุปิยะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านป่าแก นายมานพ อริวันนา ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านร่องภาค นายบัญชา โปทาศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านหนองผำ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลริมปิง ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ในการลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามสถานการณ์น้ำ กรณีแม่น้ำปิงล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 บ้านป่าแก ตำบลลริมปิง เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา และในช่วงเวลา 05.00 น. ของวันที่ 2 กันยายน 2567 สถานการณ์น้ำได้กลับสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตาม สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง



กิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล



วันที่ 9 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. ชมรมผู้สูงอายุตำบลริมปิง เล็งเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ให้กับผู้สูงอายุตำบลริมปิง จำนวน 60 คน โดยมีนายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายณรงค์ ศิริติะ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลริมปิง กล่าวรายงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล และส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย เนื่องจากกีฬาฟุตบอล เป็นที่นิยมแพร่หลายในระดับสากล และเป็นกีฬาที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยสร้างความแข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้กับผู้ที่ออกกำลังกาย ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ และได้รับเกียรติจากนายทวี ลังกาพันธ์ นายกำจร เขื่อนจินดาวงค์ นายสุรินทร์ มะโนคำ นายวัฒนา เสริปา และนายสุรัชย์ เทพาคำ คณะวิทยากรจากชมรมฟุตบอลเหมืองจี้ มาบรรยายภาคทฤษฎีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล และอบรมภาคปฏิบัติ การยืดกล้ามเนื้อ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.สาธิตและฝึกทักษะการยืน การจับไม้ การขึ้นไม้ลงไม้ 2.การเคลื่อนที่เบื้องต้น การเลี้ยงบอล 3.การจับ ส่ง ควบคุมลูกฟุตบอล 4.การเลี้ยงเป้าหมาย การยิงประตู ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย





โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 8 กันยายน 2567 นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง มอบหมายให้ นางเอื้องพนา มูลใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมด้วยนางอารี วันมาละ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และคณะครูผู้ดูแลเด็ก นำนักเรียนอายุระหว่าง 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้เรื่องของสัตว์ชนิดต่างๆ ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตของสัตว์ การพัฒนาทักษะด้านการสังเกต การอยู่ร่วมกัน จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และสร้างสัมพันธ์ภาพที่อบอุ่นในครอบครัว โดยได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



โครงการจัดการขยะโดยชุมชน (ชุมชนต้นแบบ)



วันที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลลพบุรี จัดทำโครงการจัดการขยะโดยชุมชน(ชุมชนต้นแบบ) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ และจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง อย่างถูกวิธี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการเผาในชุมชน มีการดำเนินงานกองทุนธนาคารขยะชุมชน นำไปสู่การเกิดสวัสดิการในชุมชน จากกองทุนธนาคารขยะ โดยมีนายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายสฤตย์ มะโนสร้อย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองล่อง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ข้อดีของการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ การจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ และการซื้อขายของกองทุนธนาคารขยะ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลลพบุรี



โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเยือนน่าอยู่ เทศบาลตำบลลริมปีง



วันที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลลริมปีง จัดทำโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเยือนน่าอยู่ เทศบาลตำบลลริมปีง กิจกรรมอบรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลลริมปีง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลริมปีง และประชาชนตำบลลริมปีง มีความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในชุมชนให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย



โดยมีนายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลลริมปีง เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายธีรยุทธ ปิงคะยอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลตำบลป่าสัก มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ การกำจัด การบำบัด การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลัก 3Rs 7Rs การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยการทำสบู่จากน้ำมันใช้แล้ว การทำกระดาษต้นไม้ ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลตำบลลริมปีง



โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



วันที่ 16 กันยายน 2567 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลลพบุรี จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ครูและผู้ปกครอง มีความรู้เรื่องโรคติดต่อ การป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็ก โรงเรียน และลดอัตราการป่วยจากโรคติดต่อ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ สุขภาพ ในเด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียน โดยมี นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนางเสาวณี ทองเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ สถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน การดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคติดต่อในกลุ่มเด็กเล็กและวัยเรียน ในการนี้เทศบาลตำบลลพบุรี ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการคัดกรองอาการไข้สเปรย์ป้องกันยุงและไฟฉาย สำหรับการสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมาย ร้อยละของภาชนะสำรวจที่พบลูกน้ำยุงลาย ต้องเป็น 0 (Container Index : CI=0) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลลพบุรี



วันที่ 15 กันยายน 2567
เวลา 09.00 น. นายเอนก
มหาเกียรติคุณ
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง
เป็นประธานเปิด
กิจกรรมติดตามประเมิน
ผลพัฒนาการเด็ก และสรุป
บทเรียน ภายใต้โครงการ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ด้วยการ
กิน กอด เล่น เล่า ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลริมปิง มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ระหว่างสถานบริการสาธารณสุข
ทุกระดับ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ทุกคนรอบครัวและศูนย์เด็กเล็ก
เน้นการเลี้ยงดู "กิน กอด เล่น
เล่า ลอดูทีวี ลอดเล่นเกม"
สร้างความใกล้ชิดผูกพันระหว่าง
เด็กกับผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู และ
คัดกรองปัญหาพัฒนาการเด็ก
กระตุ้นพัฒนาการให้เด็ก
เกิดความคิดสร้างสรรค์
มีจินตนาการที่เหมาะสมกับวัย
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลริมปิง



โครงการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ด้วยการ กิน กอด เล่น เล่า ประจำปี 2567



โครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นฯ ประจำปี 2567



วันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลริมปิง จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้โครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลริมปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน มีการทบทวนองค์ความรู้ ทักษะ ที่ใช้ในการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างถูกต้อง เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน

โดยมีนายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนางปัทมา ท๋าช่าง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน บริษัท โรงพยาบาลศรีบุญชัย เมโมเรียล จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การใช้เครื่อง AED กิจกรรมสถานการณ์จำลองเวลาออกปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ การเตรียมตัวก่อนออกเหตุ การประเมินอาการ สัญญาณชีพผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาล การรายงานศูนย์สั่งการ และการนำผู้บาดเจ็บฉุกเฉินส่งต่อโรงพยาบาล ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลริมปิง



EMS



ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลพบุรี

วันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลลพบุรี นายเอนก มหาเกียรติคุณ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลพบุรี เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561





โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ตำบลริมปิงฯ ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลริมปิง จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลริมปิง เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีนายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลริมปิง และประชาชนตำบลริมปิง
เข้าร่วมกิจกรรม มีกำหนดการ(เดือนกันยายน) ดังนี้

วันที่ 2 กันยายน 2567 ณ วัดเซตวัน(หนองผ่า)

วันที่ 10 กันยายน 2567 ณ วัดป่ายาง

วันที่ 17 กันยายน 2567 ณ วัดบุบผาราม(สบปะ)



ภาพกิจกรรม

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลริมปิงฯ



โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลริมปิง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันปฏิบัติธรรม รำลึกถึงพระพุทธรคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ บูชาพระรัตนตรัย อันเป็นกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ที่ช่วยกล่อมเกล้าและพัฒนาจิตใจ ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน รวมทั้งนำหลักธรรม ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดผลดีต่อการดำรงชีวิตต่อไป





โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 / 2567



นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมปิง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลริมปิง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกหมู่บ้าน ดำเนินการจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ช่วยกัน เก็บกวาดขยะมูลฝอย คว่ำภาชนะทุกชนิด กำจัดแหล่งน้ำขัง และสนับสนุนสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย อันเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และเฝ้าระวังโรคไวรัสซิกา ในพื้นที่ตำบลริมปิง

ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 6 กันยายน 2567 ในพื้นที่ตำบลริมปิง ทั้ง 10 หมู่บ้าน พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชน ใช้มาตรการ 5 ป. คือ การปิดฝาภาชนะให้สนิท ปล่อยปลากินลูกน้ำ เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาด ปลอดภัย



ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 67 (เดือนกันยายน)

- ม.1 บ้านป่าแก
- ม.2 บ้านร่องภาค
- ม.3 บ้านอ่องแล้ง
- ม.5 บ้านเจดีย์ขาว
- โรงเรียน ศูนย์เด็ก
- เรือนจำจังหวัดลำพูน



โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน รู้ทันสัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง ปี 2567



คณะกรรมการหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน รู้ทันสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2567 โดยมีนายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการฯ ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ



กิจกรรมอบรมให้ความรู้ สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง



ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังให้แกนนำชุมชนและประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณเตือน อาการ สาเหตุ แนวทางในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) รู้วิธีการร้องขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถช่วยลดการเสียชีวิต ลดความรุนแรงของโรค รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ เนื่องจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า และเป็นภาวะวิกฤตของแต่ละบุคคล ที่มีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันที่งท่วงทีและเหมาะสม อาจเกิดการสูญเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ประชาชนหันมาตระหนักรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) หรือโรคัมพฤษ อัมพาต



ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลพบุรี ชั้น 3 นายสมคิด ทองแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลลพบุรี ประกาศเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบ การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก, พิจารณาญัตติ ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิจารณาญัตติ ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งรายการใหม่)



ประชุมคณะกรรมการ บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4 / 2567



วันที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น. นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลริมปิง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลริมปิง ครั้งที่ 4 / 2567 เพื่อติดตามโครงการที่ได้ให้การสนับสนุนปีงบประมาณ 2567, วางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2568 พิจารณานุมัติแผนการเงิน แผนสุขภาพชุมชน และโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการฯ โครงการผ้าอ้อม ปีงบประมาณ 2568 รอบที่ 1 และโครงการป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติ ที่มาจากสาเหตุน้ำ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน



จดหมายข่าว เทศบาลตำบลริมปิง ประจำเดือน กันยายน 2567



ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ บ้านป่าแก

วันที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 16.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาธิตา กิตติธเนตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองลำพูน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลริมปิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจประชาชนพื้นที่ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ที่ประสบปัญหาอุทกภัย



ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567



วันที่ 27 กันยายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลริมปิง ชั้น 3 นายสมคิด ทองแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลริมปิง ประกาศเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อพิจารณาญัตติ ขออนุมัติ ให้กั้นเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 26 รายการ และขออนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ



ส่งมอบเงิน 10,000 บาท ให้คนพิการพื้นที่ตำบลริมปิง



วันที่ 27 กันยายน 2567 นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมปิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชมรมคนพิการ อสม. อาสาสมัครในชุมชน ร่วมกิจกรรมในการจ่ายเงิน เพื่อส่งมอบให้คนพิการพื้นที่ตำบลริมปิง จำนวน 184 ราย โดยรัฐสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาทต่อคน ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มศักยภาพของคนพิการ ซึ่งเป็นผู้เปราะบางที่ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มการบริโภคและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ





ผู้ว่าฯ ลำพูน ประชุมเพื่อประเมิน สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ลำพูน

วันที่ 28 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. นายเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี เข้าร่วมการประชุมประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อเร่งรัดบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยมีนายสันติธร ยี่มะชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวม ของแม่น้ำปิง แม่น้ำกวัง แม่น้ำแม่ทา และแม่น้ำลี้ รวมถึงรายงานพื้นที่น้ำท่วมขัง พร้อมสั่งการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจเส้นทางน้ำ และเปิดเส้นทางน้ำ ไม่ให้มีเศษขยะและวัชพืชรกขวางทางน้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำ และให้สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว



นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจ่ายเงินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567 ของรัฐบาล โดยขอให้เตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ ครบถ้วนทุกครัวเรือน และพร้อมที่จะขอรับเงินเยียวยา ตามหลักเกณฑ์ต่อไป ณ ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

